

Số: 3406/2015/QĐ-ABIC-TSTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc Bảo hiểm Cây công nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-KDBH ngày 18/10/2006 của Bộ Tài chính và các giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp;
- Căn cứ quyết định số 2850/2015/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 13/11/2015 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Tổ soạn thảo quy tắc tại ABIC;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh;
- Theo đề nghị của phòng Tài sản Kỹ thuật ngày 31/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: "**Quy tắc Bảo hiểm Cây công nghiệp**".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 3: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng tại Trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc ABIC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành (để t/hiện);
- Ban KTKSNB, Ban QLRR
- Lưu TSKT, TCHC, TKPC, Tk Cty.



QUY TẮC BẢO HIỂM CÂY CÔNG NGHIỆP

(ban hành kèm theo quyết định số 3406/2015/QĐ-ABIC-TSTQT ngày 31/12/20115
của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp)

ĐỊNH NGHĨA

Vì mục đích của Đơn bảo hiểm này, các từ dưới đây sẽ mang ý nghĩa như được quy định dưới đây bất kể chúng xuất hiện ở đâu trong Đơn bảo hiểm này:

- Tuổi cây:** Cây trồng công nghiệp được bảo hiểm sẽ được xác định tuổi tại ngày bắt đầu hiệu lực của Đơn bảo hiểm mỗi năm. Các cây dưới 12 tháng tuổi sẽ được xem một năm tuổi.
- Giá trị Thỏa thuận:** Giá trị của mỗi héc-ta Rừng được bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Diện tích bị Thiệt hại:** Phần diện tích liền kề do Người được bảo hiểm đề nghị, được Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bảo hiểm và bị thiệt hại do một Rủi ro được bảo hiểm gây ra theo Đơn bảo hiểm này. Diện tích trên 0,5 ha và được đo bằng héc-ta bởi một Chuyên viên Giám định Tồn thất, sẽ được giới hạn bởi bốn cạnh thẳng hoặc trong phạm vi một đường tròn, hoặc một phần của một đường tròn, tương ứng nhất với phạm vi thực tế của Thiệt hại.
- Điều khoản Bồi thường theo tỷ lệ:** Số tiền bồi thường sẽ được tính toán theo tỷ lệ tổn thất tương ứng với tỷ lệ Diện tích được bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm trên diện tích thực tế của cây công nghiệp được bảo hiểm.
- Thiệt hại:** Tồn thất hoặc thiệt hại vật chất phát sinh từ một hoặc nhiều Rủi ro được bảo hiểm dẫn tới cây bị chết, hoặc theo ý kiến của Chuyên viên Giám định Tồn thất được chỉ định, sẽ dẫn tới cây bị chết hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cây, hoặc mất giá trị thương mại do thiệt hại vật chất trực tiếp đối với cây đó.
- Mức khấu trừ:** (Các) Mức khấu trừ là số tiền đầu tiên trong bất kỳ số tiền yêu cầu bồi thường nào mà Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả và Người được bảo hiểm phải tự chi trả cho mỗi và mọi tổn thất, theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm,
- Hạn hán:** Lượng mưa thấp khác thường trong thời kỳ tăng trưởng không đủ để duy trì sự phát triển bình thường của cây, làm phát sinh tổn thất vật chất trực tiếp

và/hoặc thiệt hại về số lượng và/hoặc chất lượng đối với cây trồng được bảo hiểm.

Động đất:

Một chuỗi các chấn động trên bề mặt của trái đất gây ra bởi sự chuyển động của vỏ trái đất, bao gồm cháy phát sinh từ động đất và dư chấn.

Lũ lụt:

Tình trạng các dòng nước tự nhiên hoặc nhân tạo tràn ra khỏi hoặc đi lệch hướng với các kênh, rạch thông thường, ống dẫn nước công cộng bị vỡ hoặc tràn và bất kỳ dòng nước hoặc sự tích tụ nước nào khác bắt nguồn từ bên ngoài địa điểm được bảo hiểm. Lũ lụt cũng có nghĩa là nước dâng cao; nước bề mặt; sóng; sóng thủy triều hoặc nước triều dâng; hoặc phun từ bất kỳ nguồn nước nào nói trên; tất cả các hiện tượng này dù được thúc đẩy bởi gió hay không.

Đối với Lũ lụt: Sự cố Tồn thất có nghĩa là toàn bộ các tổn thất dù xảy ra ở đâu, phát sinh từ thời điểm nước di chuyển vào, về phía, hoặc trên khắp địa điểm được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này và thời điểm nước rút, bất kể thời hạn diễn ra các sự việc đó là bao lâu; NGOẠI TRỪ: không một Tồn thất nào sẽ được coi là bắt đầu sớm hơn thời điểm xảy ra tổn thất đơn lẻ được ghi nhận đầu tiên đối với Người được bảo hiểm gốc trong suốt Thời hạn Bảo hiểm và sẽ không kéo dài quá 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này.

Sự kiện Cháy:

Mọi vụ cháy kéo dài trong thời gian quá 72 giờ liên tục sẽ được xem là hai hoặc nhiều khiếu nại để áp dụng mức miễn thường. Thời gian xảy ra sự kiện cháy là thời gian từ khi vụ cháy lần đầu tiên được phát hiện trong địa điểm được bảo hiểm cho đến khi có báo cáo là vụ cháy đã hoàn toàn được kiểm soát bởi chính quyền, ngoại trừ tổn thất do cháy lan rộng bởi than bùn, than nâu, than đá hoặc bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác dưới lòng đất (sau đây được gọi là Cháy ngầm).

Tương tự, mọi vụ cháy bắt nguồn từ một nguyên nhân độc lập hoặc một đầu mối bắt lửa độc lập sẽ được xem như một sự cố riêng để áp dụng mức miễn thường, trừ khi khu vực bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa là tiếp giáp và/hoặc liên tục và không thể xác định nguyên nhân hoặc đầu mối độc lập, trong trường hợp này đây được xem là một sự kiện riêng lẻ.

Đối với Rủi ro cháy được bảo hiểm, Sự cố Tồn thất nghĩa là một vụ cháy, như được định nghĩa trên đây. Tuy nhiên, nếu hai hay nhiều vụ cháy bắt đầu:

tại một bộ phận hoặc ở các bộ phận khác tiếp giáp với bộ phận đó; và

trong thời gian bảy mươi hai (72) giờ liên tục (sau đây gọi là “thời gian xảy ra sự cố tồn thất”);

tất cả những vụ cháy như vậy bắt đầu trong thời gian xảy ra Sự cố Tồn thất sẽ được xem là một (1) sự cố với điều kiện thời gian và ngày bắt đầu thời gian

xảy ra Sự cố Tồn thất đầu tiên phải bắt đầu trong thời hạn bảo hiểm, phải được chỉ định bởi Công ty nhượng tái bảo hiểm gốc.

Các Sự cố Tiếp theo sẽ áp dụng đối với bảy mươi hai (72) giờ liên tục, bắt đầu vào thời gian và ngày bắt đầu mỗi Sự cố được chỉ định với điều kiện mỗi Sự cố bắt đầu trong Thời hạn Bảo hiểm và không phải trong thời gian xảy ra bất kỳ Sự cố nào trước đó.

Nếu thời gian bảy mươi hai (72) giờ liên tục kết thúc trong khi Thiệt hại được gây ra bởi hoặc là hậu quả trực tiếp của vụ cháy vẫn tiếp tục thì một Sự cố riêng biệt sẽ bắt đầu từ khi kết thúc Sự cố trước đó, với điều kiện là Sự cố riêng biệt đó bắt đầu trong Thời hạn Bảo hiểm. Sự cố phải được bảo hiểm theo thứ tự thời gian.

Khu vực cây trồng được bảo hiểm: Cây cối và/hoặc cây trồng tại một lô đất được bảo hiểm được xác định theo loại, tuổi và địa điểm quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức miễn thường: Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường nếu tổng số tiền yêu cầu bồi thường nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm nhất định trong Tổng Số tiền Bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu tổn thất vượt quá một số tiền hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định (ngưỡng), thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường 100% tổn thất theo các điều khoản quy định tại giấy chứng nhận bảo hiểm trên cơ sở các điều khoản và điều kiện của Đơn bảo hiểm này.

Mưa đá: Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh tổn thất hoặc thiệt hại vật chất dẫn đến mất giá trị thương mại của cây để sử dụng cho mục đích ban đầu, gây ra bởi Rủi ro được bảo hiểm và không bao gồm tổn thất, sự phá hủy hoặc thiệt hại bởi bất kỳ nguyên nhân không được bảo hiểm nào khác.

Diện tích được bảo hiểm: Diện tích được xác định bởi Người được bảo hiểm gốc và được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đơn vị Giám định Tổn thất: Đơn vị giám định tổn thất được chỉ định có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức kích hoạt Giới hạn bồi thường: Đơn bảo hiểm đặt ra mức kích hoạt như được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là một giá trị phần trăm (%) của Tổng số tiền bảo hiểm trước khi thực hiện bất kỳ hành động khôi phục cứu hộ nào. Nếu thiệt hại vượt quá mức kích hoạt thì Giới hạn bồi thường được thanh toán toàn bộ.

Sự kiện Tổn thất: Vì mục đích áp dụng mức miễn thường đã thỏa thuận trong đơn bảo hiểm này, các Bên hiểu rằng mọi sự kiện tổn thất không được kéo dài quá 72 giờ liên tục, bắt đầu từ nguồn gốc của sự kiện. Vì vậy nếu một sự kiện tổn thất kéo dài quá giới hạn nêu trên (72 giờ liên tục), phần vượt quá thời hạn này sẽ được xem là một sự kiện tổn thất mới và độc lập khi áp dụng mức miễn thường đã thỏa thuận v.v. cho tới khi kết thúc các khoảng thời gian 72 giờ liên tục kế tiếp nhau. Tương tự, tất cả các nguyên nhân độc lập gây ra một sự

kiện tổn thất cũng sẽ được xem như một tổn thất riêng, khác với các tổn thất trước đó, khi áp dụng mức miễn thường đã thỏa thuận trong bảo hiểm đối tượng này.”

Sâu hại&Dịch bệnh: Bất kỳ loại côn trùng hoặc động vật gây hại nào, bao gồm nhưng không hạn chế các loại sau; chuột, ong, lợn, bọ cánh cứng, sóc, voi, mối, không thể được phòng tránh hoặc kiểm soát dù Người được bảo hiểm đã áp dụng đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật và/hoặc côn trùng gây hại thông thường phải được thực hiện theo tiêu chuẩn được khuyến nghị của ngành trồng trọt và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan chuyên trách liên quan.

Đơn bảo hiểm: Gồm tất cả các hồ sơ bao gồm Quy tắc bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi bổ sung như được trình bày cho Người được bảo hiểm gốc.

Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm như được trình bày trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Giá trị thu hồi: Giá trị của khu vực cây trồng được bảo hiểm mà vẫn được xem là còn giá trị của Người được bảo hiểm sau khi xảy ra bất kỳ Tổn thất hoặc Thiệt hại Vật chất nào từ một Sự kiện Cháy được bảo hiểm.

Cháy ngầm: Nghĩa là bất kỳ vụ cháy nào xảy ra dưới mặt đất trong các mỏ than bùn, than nâu hoặc than đá, hoặc bất kỳ vật liệu dễ cháy dưới lòng đất nào khác cho dù nguyên nhân trực tiếp hoặc sâu xa gây cháy ngầm có phải là cháy rừng bắt nguồn từ một Sự kiện Cháy được bảo hiểm hay không.

Giá trị Kê khai: Tổng của tất cả các Giá trị Thỏa thuận của tất cả các địa điểm liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc một giá trị khác thấp hơn được Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý.

Núi lửa Phun trào: Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi, bắt nguồn từ, hoặc trùng với, động đất, sóng thần hoặc chấn động của biển và/hoặc phun trào núi lửa, bất kể có bất kỳ sự kiện nào khác góp phần, hoặc lẽ ra là đã góp phần, đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào, vào tổn thất hoặc thiệt hại đó. Tuy nhiên, nếu gây ra cháy hoặc nổ, thì mọi tổn thất hoặc thiệt hại vật chất trực tiếp phát sinh từ vụ cháy hoặc nổ đó sẽ không được loại trừ theo đơn bảo hiểm này.

Gió: Thiệt hại dẫn đến chết cây bao gồm:

a) cây bị bật gốc do gió làm lộ hệ thống rễ; và/hoặc

b) cây có thân chính bị gãy thành hai phần do lực gió; và/hoặc

c) bật gốc do gió là kết quả của bão, giông tố, lốc xoáy và/hoặc cuồng phong làm tổn thất toàn bộ thân cây do gãy hoặc lệch khỏi trục, bật gốc hoặc tách rời khỏi rễ hoặc ngọn, gây thiệt hại làm cho thân cây không còn giá trị thương mại.

Mục 1

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

Trên cơ sở các Điều khoản loại trừ, các Điều kiện và Giới hạn nêu tại Đơn bảo hiểm này, Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho cây trồng công nghiệp quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm trước các Tồn thất hoặc Thiệt hại Vật chất trực tiếp gây ra bởi các rủi ro quy định tại giấy chứng nhận bảo hiểm xảy ra trong Thời hạn Bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mục 2

BẢO HIỂM KHÁC

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

- a) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, hoặc bất kỳ cây trồng nào được bảo hiểm riêng bằng một đơn bảo hiểm khác, và
- b) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, hoặc bất kỳ cây trồng nào sẽ được bảo hiểm bằng một đơn bảo hiểm khác, nếu không có Đơn bảo hiểm này

ngoại trừ, trong trường hợp các số tiền bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm khác đó nhỏ hơn hạn mức hoặc hạn mức trách nhiệm phụ áp dụng theo Đơn bảo hiểm này, Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho phần chênh lệch giữa các số tiền bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm khác đó và hạn mức hoặc hạn mức trách nhiệm phụ của Đơn bảo hiểm này, luôn trên cơ sở mức khấu trừ áp dụng quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mục 3

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC BẢO HIỂM

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm tại (các) địa điểm nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, được thông báo Doanh nghiệp bảo hiểm và được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận.

Mục 4

HẠN MỨC TỔN THẤT

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm vượt mức (các) số tiền nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, đối với mỗi Tồn thất Phát sinh, được định nghĩa tại Đơn bảo hiểm này, và không bảo hiểm vượt mức bất kỳ số tiền gộp nào được quy định riêng tại Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với những nguyên nhân cụ thể.

Mục 5

MỨC KHẤU TRỪ

Mỗi Tồn thất Phát sinh sẽ được giám định và tính toán riêng biệt, và số tiền của mỗi Tồn thất Phát sinh đã được giám định và tính toán sẽ được khấu trừ vào số tiền bảo hiểm áp dụng quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

✓

Mục 6

CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho Thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi:

- 1) Tồn thất duy nhất của cành cây hoặc cành to của cây (mà không có tồn thất đối với cây);
- 2) Các cây mà tại thời điểm xảy ra tồn thất:
 - a) bị hoặc đã bị tấn công hoặc thiệt hại bởi kiến trắng hoặc loài côn trùng, sâu hại khác, hoặc
 - b) đang bị nấm, vi-rút hoặc vi khuẩn phát triển hoặc các bệnh/dịch bệnh hữu cơ hoặc bệnh thể tạng, hoặc
 - c) đã chết vì bất kỳ lý do nào do việc sử dụng bất kỳ hóa chất bảo vệ cây trồng nào, hoặc
 - d) hẳn là có giá trị thương mại, tuy nhiên cây còi cọc hoặc chậm phát triển, không đủ để đạt được bất kỳ giá trị thương mại nào.
 - e) đã chết hoặc giá trị thương mại đã bị ảnh hưởng bởi hoặc do tồn thất vật chất trực tiếp hoặc Thiệt hại gây ra bởi hạn hán.
- 3) Tồn thất hoặc Thiệt hại Vật chất trực tiếp bắt nguồn từ sóng áp gây ra bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các vật thể rơi từ các phương tiện này đang di chuyển với tốc độ âm thanh hoặc vượt tốc độ âm thanh.
- 4) Tồn thất hoặc Thiệt hại Vật chất phát sinh từ bất kỳ hành vi hoặc sự kiện nào, hoặc trong quá trình đó Tồn thất hoặc Thiệt hại Vật chất đó phát sinh, cấu thành hoặc là một phần của hoặc xảy ra dù là trực tiếp hay gián tiếp do hoặc liên quan đến tàn tích của tro hoặc động đất hoặc cháy ngầm dưới đất hoặc sóng thần và trong bất kỳ khiêu nại hoặc trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục nào khác nhằm làm cho khiêu nại về tồn thất hoặc Thiệt hại vật chất theo Đơn bảo hiểm này có giá trị. Trách nhiệm chứng minh rằng tồn thất hoặc Thiệt hại vật chất đó không nằm trong phạm vi của Điều khoản loại trừ này thuộc về Doanh nghiệp bảo hiểm.
- 5) Tồn thất hoặc Thiệt hại gây ra bởi sung công, trưng thu, cầm giữ, chiếm dụng hợp pháp hoặc bất hợp pháp, cấm vận, kiểm dịch hoặc hậu quả của bất kỳ lệnh của cơ quan chính quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào, dẫn đến Người được bảo hiểm bị tước quyền sử dụng hoặc giá trị của cây trồng được bảo hiểm, và không bảo hiểm cho tồn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hành vi vận chuyển trái phép hoặc buôn lậu;
- 6) Tồn thất, thiệt hại hoặc chi phí gia tăng do việc thi hành bất kỳ pháp lệnh hoặc luật nào quy định về việc sử dụng, tái thiết, phục hồi hoặc phá hủy bất kỳ khu rừng, khu vực có cây trồng nào được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này và không bảo hiểm cho bất kỳ tồn thất, thiệt hại, phí, chi phí, tiền phạt hoặc hình phạt nào phát sinh, hoặc phải chịu bởi hoặc được áp đặt đối với Người được bảo hiểm theo lệnh của bất kỳ Cơ quan Chính phủ, Tòa án, hoặc Cơ quan quản lý nào khác phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào; ngoại trừ,

Đơn bảo hiểm này sẽ không loại trừ thiệt hại đối với, hoặc sự phá hủy, khu vực cây trồng nói trên bởi chính quyền dân sự trong một đám cháy lớn và vì mục đích duy nhất là làm chậm

đám cháy đó, với điều kiện là đám cháy lớn đó cũng như thiệt hại hoặc sự phá hủy đó đều không được gây ra hoặc góp phần gây ra bởi chiến tranh, xâm lược, thù địch, hành động của kẻ thù nước ngoài, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, cướp quân đội hoặc tiếm quyền, thiết quân luật hoặc các hành động chiến tranh;

- 7) Sự biến mất hoặc thiếu hụt kiểm kê mà không rõ nguyên nhân;
- 8) Trộm cắp, gian lận, hoặc bất kỳ hình thức chuyển đổi hoặc chiết tách sai trái nào, dù là hành động một mình hay có sự thông đồng với những người khác của:
 - a) Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ hội viên, cán bộ hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm,
 - b) bất kỳ người nhận ủy thác hàng hóa nào hoặc bất kỳ hội viên hay cán bộ của bất kỳ người nhận ủy thác hàng hóa nào, trong khi đang làm việc hay đang thực hiện việc khác;
- 9) Tồn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ trộm cắp.
- 10) Trách nhiệm đối với bên thứ ba.

Mục 7

CÂY CÔNG NGHIỆP BỊ LOẠI TRỪ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

1. Đất (bao gồm nhưng không giới hạn đối với khu đất nơi đặt cây trồng); hoặc nước
2. Cây công nghiệp trên đường vận chuyển
3. Sản lượng thu hoạch của cây công nghiệp

Mục 8

CÁC ĐIỀU KIỆN

1. Mẫn cán Hợp lý

Người được bảo hiểm phải mẫn cán hợp lý và thực hiện, và tán thành thực hiện, tất cả các công việc hợp lý nhằm tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với cây trồng được bảo hiểm.

2. Bảo vệ và Duy trì

Trong trường hợp áp dụng, các bên đồng ý rằng bất kỳ hoạt động bảo vệ nào được thực hiện vì sự an toàn của cây trồng được bảo hiểm phải được duy trì theo đúng quy định trong suốt thời hạn của Đơn bảo hiểm này và phải được sử dụng tại mọi thời điểm phù hợp, và rằng hoạt động bảo vệ đó sẽ được hủy bỏ hoặc điều chỉnh bất lợi cho Doanh nghiệp bảo hiểm mà không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm.

Các bên đồng ý rằng sẽ có đầy đủ nguồn lực được phân bổ cho việc phòng ngừa, phát hiện, đàn áp và kiểm soát cháy liên quan đến nguy cơ tại mọi thời điểm. Trong Thời hạn Bảo hiểm Người được

U

BT 115

bảo hiểm phải gửi thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong việc phân bổ nguồn lực quản lý hỏa hoạn như đã kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Không được phép sử dụng cây trồng được bảo hiểm cho những mục đích ngoài những mục đích đã kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Những cảnh báo hợp lý nhằm giảm thiểu việc ra vào công cộng trái phép và giảm tối thiểu nguy cơ cháy liên quan đến việc ra vào công cộng khu vực cây trồng được bảo hiểm phải được duy trì trong Thời hạn Bảo hiểm.

3. Giá trị Kê khai (và Hình phạt Kê khai không Chính xác)

Phí bảo hiểm cho Đơn bảo hiểm này căn cứ vào bản kê từng giá trị được kê khai với Doanh nghiệp bảo hiểm, và được Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý tại ngày bắt đầu Đơn bảo hiểm này và ghi tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm này căn cứ vào điều kiện bồi thường theo tỷ lệ, có nghĩa là, nếu tại thời điểm xảy ra bất kỳ tổn thất nào, cây trồng được bảo hiểm có giá trị lớn hơn Giá trị Kê khai quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, thì theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm sẽ chỉ có quyền thu hồi phần tỷ lệ trong tổn thất nói trên tương ứng với Giá trị Kê khai trên tổng giá trị của cây trồng được bảo hiểm nói trên.

4. Quyền sử dụng Hồ sơ

Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Doanh nghiệp bảo hiểm tại mọi thời điểm hợp lý, và Doanh nghiệp bảo hiểm thông qua các đại diện được chỉ định của mình sẽ có quyền kiểm tra và sao chép bằng chi phí của mình, trong Thời hạn Bảo hiểm và sau đó, toàn bộ sổ sách, giấy tờ và các hồ sơ khác của Người được bảo hiểm và các đại lý hoặc các nhà môi giới của Người được bảo hiểm liên quan đến Đơn bảo hiểm này hoặc đối tượng của Đơn bảo hiểm này.

5. Định giá (xem thêm điều kiện 3. 'Giá trị Kê khai')

Để xác định phí bảo hiểm và để tính toán trong trường hợp phát sinh tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này cơ sở định giá sẽ như sau:

- a. Cây trồng được bảo hiểm: Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho cây trồng được bảo hiểm quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- b. Cơ sở Định giá: Đây là Đơn bảo hiểm Theo Giá trị Thỏa thuận.
- c. Người được bảo hiểm lựa chọn bảo hiểm cho Cây trồng được bảo hiểm trên cơ sở Giá trị thỏa thuận tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Đơn bảo hiểm.

Cơ sở định giá vì mục đích của Đơn bảo hiểm này sẽ là các giá trị trình bày dưới dạng các khoản tiền trên mỗi héc-ta cho mỗi nhóm tuổi, căn cứ vào bất kỳ phương pháp nào dưới đây:

✓

Định giá toàn bộ khu vực cây trồng được bảo hiểm bằng cách sử dụng một phương pháp tích gộp/chiết khấu nhằm xác định giá trị hiện tại của thu nhập ròng khi có yêu cầu định giá,
HOẶC

Các giá trị căn cứ vào một phương pháp định giá khác do Người được bảo hiểm cung cấp và thống nhất với Doanh nghiệp bảo hiểm.

Hạn mức Tồn thất, nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm, sẽ không được thay đổi khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm.

6. Cơ sở Giải quyết Bồi thường

Luôn trên cơ sở các quy định về Mức khấu trừ, Giá trị Thu hồi, và bất kỳ hạn mức phụ nào quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm:

Hạn mức Tồn thất nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm là số tiền tối đa mà Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả trong trường hợp xảy ra tổn thất phát sinh từ bất kỳ Rủi ro được bảo hiểm nào. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh tổn thất bộ phận, trách nhiệm sẽ không vượt quá giá trị thỏa thuận cho mỗi héc-ta đối với cây trồng được bảo hiểm bị thiệt hại trong bất kỳ trường hợp tổn thất nào.

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, theo quyền quyết định của Doanh nghiệp bảo hiểm, Chuyên viên giám định Tồn thất sẽ khảo sát Diện tích bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất có thể sau khi cây trồng được bảo hiểm đã được kê khai an toàn để ra vào và làm việc.

Chuyên viên giám định tổn thất có thể khảo sát tài sản hai lần, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào Rủi ro được bảo hiểm.

- a. Cuộc khảo sát thứ nhất là nhằm xác nhận rằng một sự kiện tổn thất đã xảy ra và cho phép chuyên viên giám định vạch ra diện tích bị ảnh hưởng. Chuyên viên giám định cũng sẽ vạch ra khu vực kiểm soát bao gồm các mức độ không bị thiệt hại và nhiều mức độ thiệt hại để xem xét sau này. Cuộc khảo sát thứ nhất xác nhận tình trạng sức khỏe của cây, và có những vấn đề có sẵn do các yếu tố không được bảo hiểm như hạn hán, hoặc dịch bệnh làm gia tăng ứng suất của cây tại thời điểm xảy ra sự kiện rủi ro được bảo hiểm được cho là có thể làm gia tăng tổn thất hay không.
- b. Cuộc khảo sát thứ hai sẽ được thực hiện từ 2 đến 6 tháng kể từ sự kiện rủi ro được bảo hiểm sao cho (theo ý kiến của chuyên viên giám định tổn thất) có thể xác định hoặc tính toán phù hợp mức độ tổn thất chính xác tùy thuộc vào loại và mức độ thiệt hại và giai đoạn của mùa.

Handwritten mark

Handwritten mark 9/15

Nếu tại thời điểm đánh giá tổn thất, diện tích thực tế của cây trồng được bảo hiểm được cho là lớn hơn Diện tích được bảo hiểm, thì Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền áp dụng Điều khoản bồi thường theo tỷ lệ. Ngược lại, nếu diện tích thực tế được cho là nhỏ hơn Diện tích được bảo hiểm, thì trách nhiệm tối đa của Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giới hạn ở tổng các Giá trị Thỏa thuận cho diện tích thực tế.

a) Cơ sở Giá trị Thỏa thuận không bao gồm Giá trị Thu hồi

Quy trình giải quyết bồi thường đòi hỏi phải tính toán Diện tích bị thiệt hại bởi (các) Rủi ro được bảo hiểm cho mỗi loài và nhóm tuổi nhân với Giá trị Thỏa thuận không bao gồm Giá trị Thu hồi cho loài đó và nhóm tuổi đó và sau đó trừ đi Mức khấu trừ

Công thức tính Số tiền Bồi thường = (Diện tích bị Thiệt hại X Giá trị Thỏa thuận không bao gồm Giá trị thu hồi) - Mức khấu trừ

b) Cơ sở Giá trị Thỏa thuận mà không có giám định trước đó về Giá trị Thu hồi

Khi Người được bảo hiểm đã lựa chọn bảo hiểm theo toàn bộ Giá trị Thỏa thuận, và giá trị Thu hồi chưa được thỏa thuận trước, thì Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ bất kỳ Giá trị Thu hồi nào và phải tìm kiếm khoản hoàn trả cao nhất có thể cho cây trồng được bảo hiểm được thu hồi đó. Giá trị thu hồi sẽ được tính toán tại hiện trường bởi Chuyên viên giám định tổn thất, theo quyền quyết định của Doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị giám định tổn thất sẽ thỏa thuận kế hoạch thu hồi với Người được bảo hiểm.

Công thức tính Số tiền Bồi thường = (Diện tích bị Thiệt hại X Giá trị Thỏa thuận) - Giá trị thu hồi - Mức khấu trừ

7. Thông báo Bồi thường và Bằng chứng tổn thất

Khi biết có bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải gửi thông báo về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào đối với các cây được bảo hiểm trong vòng 48 giờ, hoặc vào ngày làm việc tiếp theo, tùy thuộc thời điểm nào xảy ra trước, cho (những) người hoặc công ty có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho mục đích đó.

Khi bắt đầu bất kỳ sự kiện tổn thất nào do cháy làm phát sinh khiếu nại tiềm tàng đối với Doanh nghiệp bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm phải:

a) Thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn tổn thất phát sinh thêm

- b) Gửi ngay thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đại diện và trong giới hạn thời gian, được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
- c) Gửi thông báo về sự kiện tổn thất đó cho các cơ quan có thẩm quyền
- d) Chuyển giao cho Doanh nghiệp bảo hiểm xác nhận bằng văn bản và bằng chứng về tổn thất, trong phạm vi tối đa 10 ngày làm việc sau khi phát sinh tổn thất, và kèm theo:
 - i) Sơ đồ khu vực cây trồng được bảo hiểm thể hiện Diện tích bị Thiệt hại
 - ii) Thời điểm và cách thức tổn thất xảy ra, cách thức tổn thất khởi phát trong phạm vi Người được bảo hiểm biết hoặc tin tưởng, và
 - iii) Cam kết rằng tổn thất đã không xảy ra do bất kỳ hành vi hoặc sự bất cẩn cố ý, mưu toan, phương tiện hoặc sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.

Việc Người được bảo hiểm không báo cáo Thiệt hại trong phạm vi yêu cầu của Đơn bảo hiểm này, không nộp bằng chứng về tổn thất hoặc Thiệt hại vật chất quy định tại Đơn bảo hiểm này, hoặc không cung cấp tài liệu theo yêu cầu hợp lý để xuất trình ra theo các điều kiện này sẽ làm mất hiệu lực của bất kỳ khiếu nại nào theo Đơn bảo hiểm này.

8. Từ bỏ

Người được bảo hiểm không được từ bỏ trách nhiệm về cây trồng được bảo hiểm cho Doanh nghiệp bảo hiểm.

9. Thăm vấn trước tòa

Nếu có yêu cầu của Doanh nghiệp bảo hiểm, trong trường hợp có khiếu nại được đưa ra theo Đơn bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm, hoặc nếu là một công ty hay người khác, thì các đại diện phù hợp, phải phục tùng sự thăm vấn trước tòa tại những thời điểm và địa điểm phù hợp có thể được sắp xếp.


10. Khai báo sai và Gian lận

Toàn bộ Đơn bảo hiểm này sẽ vô hiệu nếu Người được bảo hiểm đã cố ý giấu giếm hoặc khai báo sai, bằng văn bản hoặc hình thức khác, bất kỳ sự việc hoặc tình huống quan trọng nào liên quan đến Đơn bảo hiểm này hoặc đối tượng của Đơn bảo hiểm này, hoặc nếu Người được bảo hiểm cố tình gian lận trước hoặc sau khi phát sinh tổn thất.

11. Thế quyền và Từ bỏ Thế quyền

Nếu Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Đơn bảo hiểm này cho tổn thất hoặc thiệt hại, thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được thế quyền, trong phạm vi khoản bồi thường đó, tất cả các quyền và biện pháp khắc phục của Người được bảo hiểm đối với bất kỳ bên nào liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại đó và sẽ có quyền bằng chi phí của mình khởi kiện nhân danh Người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải hỗ trợ Doanh nghiệp



 11/15

bảo hiểm trong phạm vi khả năng của mình khi Doanh nghiệp bảo hiểm có yêu cầu nhằm đảm bảo các quyền và biện pháp khắc phục của mình và, theo yêu cầu của Doanh nghiệp bảo hiểm, phải ký tất cả các giấy tờ cần thiết để Doanh nghiệp bảo hiểm có thể khởi kiện nhân danh Người được bảo hiểm bao gồm việc ký và chuyển giao mẫu biên nhận vay tiền.

Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý rằng Đơn bảo hiểm này sẽ không bị mất hiệu lực nếu Người được bảo hiểm từ bỏ bằng văn bản, trước khi tổn thất bị ảnh hưởng theo đó, bất kỳ hoặc tất cả các quyền thu đòi đối với tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với cây trồng được đề cập tại Đơn bảo hiểm này. Doanh nghiệp bảo hiểm từ bỏ rõ ràng thế quyền đối với bất kỳ công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc liên doanh nào của Người được bảo hiểm, tuy nhiên, việc từ bỏ nói trên sẽ không áp dụng trong trường hợp bên được bảo vệ theo lệnh từ bỏ đang cung cấp hoặc nhận hàng hóa hoặc dịch vụ có tiền công, tiền thưởng chuyển giữa Người được bảo hiểm và bên khác đó.

12. Giá trị thu hồi và Thu đòi

Toàn bộ giá trị thu hồi, thu đòi và các khoản thanh toán thu lại hoặc nhận được sau khi giải quyết bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, sẽ được áp dụng như thể đã được thu hồi hoặc nhận được trước khi giải quyết bồi thường và các bên của Đơn bảo hiểm sẽ phải thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết.

13. Lựa chọn Luật pháp và Thẩm quyền xét xử

Mọi khía cạnh của Đơn bảo hiểm này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào cần phải được chuyển đến một tòa án phát sinh từ hoặc liên quan đến trọng tài, hoặc nằm ngoài phạm vi của điều khoản trọng tài, sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

14. Tuân thủ Luật (nếu có)

Bất kỳ điều khoản nào của Đơn bảo hiểm này có thể xung đột với các luật hiện hành (hoặc các luật được tòa án có thẩm quyền coi là hiện hành) được sửa đổi để phù hợp với các yêu cầu tối thiểu của các luật đó.

15. Kiểm tra

Người bảo hiểm được phép, nhưng không có nghĩa vụ, kiểm tra cây trồng được bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào. Quyền kiểm tra của Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc việc tiến hành kiểm tra hoặc báo cáo kết quả kiểm tra sẽ không cấu thành cam kết xác định hoặc bảo đảm về tình trạng an toàn của cây trồng thay mặt cho hoặc vì lợi ích của Người được bảo hiểm.

16. Chuyển nhượng

Giao dịch chuyển nhượng hoặc chuyển giao Đơn bảo hiểm này sẽ không có giá trị pháp lý trừ khi có văn bản đồng ý của Doanh nghiệp bảo hiểm.

17. Hủy bỏ

Hiệu lực của Đơn bảo hiểm này có thể được chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm nếu chưa có bất kỳ tổn thất nào xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này. Trong trường hợp đó, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn dưới đây cho thời gian Đơn bảo hiểm đã có hiệu lực. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Đơn này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc hủy bỏ và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo hủy bỏ cho đến ngày kết thúc hiệu lực của Đơn bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

Biểu phí bảo hiểm ngắn hạn:

1 tháng: 20% phí bảo hiểm năm	6 tháng: 70% phí bảo hiểm năm
2 tháng: 30% phí bảo hiểm năm	7 tháng: 75% phí bảo hiểm năm
3 tháng: 40% phí bảo hiểm năm	8 tháng: 80% phí bảo hiểm năm
4 tháng: 50% phí bảo hiểm năm	9 tháng: 85% phí bảo hiểm năm
5 tháng: 60% phí bảo hiểm năm	Trên 9 tháng: 100% phí bảo hiểm năm

18. Điều khoản về Người thụ hưởng

Các bên hiểu và đồng ý rằng tên của những Người thụ hưởng (được ghi là người nhận thế chấp/người nhận cầm cố trong giấy yêu cầu bảo hiểm, hoặc sau đó được thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng văn bản) được bổ sung để đảm bảo cho các quyền và lợi ích của họ và với điều kiện là tổn thất có thể được thanh toán theo các điều khoản và điều kiện của Đơn bảo hiểm.

19. Điều khoản về Bảo quản tài sản

Trường hợp có tổn thất hoặc thiệt hại vật chất thực tế hoặc sắp xảy ra đối với các tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này thì các chi phí phát sinh cho Người được bảo hiểm để thực hiện các biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo vệ và bảo quản tạm thời các tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này sẽ được tính vào tổng giá trị tổn thất hoặc thiệt hại vật chất, nếu có, nếu không các chi phí này sẽ được thanh toán theo đơn bảo hiểm này và phụ thuộc vào mức miễn thường có khấu trừ áp dụng mà không làm tăng giới hạn quy định trong đơn bảo hiểm.

20. Dọn dẹp hiện trường

Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý thanh toán các phí hợp lý và cần thiết phát sinh trên thực tế (các chi phí này có thể đã không phát sinh trong trường hợp khác) sau khi phát sinh tổn thất gây ra bởi một Rủi ro chỉ định hoặc một Rủi ro chỉ định tùy chọn bổ sung được bảo hiểm đã phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm:

- Dọn sạch, dọn dẹp hiện trường và chuẩn bị để trồng lại cây trên khu vực cây trồng được bảo hiểm.

Số tiền tối đa thanh toán theo Điều khoản bảo hiểm này được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

21. Chi phí chữa cháy

Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý thanh toán các chi phí:

- Phát sinh hợp lý và cần thiết để kiểm soát một vụ cháy trong Thời hạn bảo hiểm hoặc xảy ra tại khu vực cây trồng được bảo hiểm, hoặc xảy ra gần khu vực cây trồng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm có cơ sở hợp lý để tin rằng vụ cháy đó có nguy cơ lan sang khu vực cây trồng được bảo hiểm. Điều khoản bảo hiểm này được cung cấp để đáp ứng các chi phí bổ sung phát sinh để kiểm soát một vụ cháy và không bao gồm các chi phí phát sinh dưới dạng chi phí kinh doanh và chi phí thiết bị thông thường của Người được bảo hiểm.

Chi phí chữa cháy là những chi phí phát sinh bổ sung ngoài chi phí hoạt động thông thường của Người được bảo hiểm và bao gồm:

- Tiền lương của những người thuê để thực hiện công việc chuyên môn (những chi phí này không bao gồm tiền lương nhân viên của Người được bảo hiểm cho dù các nhân viên của Người được bảo hiểm có được sử dụng khi chữa cháy hay không)
- Chi phí thuê thiết bị chuyên dụng
- Thanh toán cho những người thực hiện các công việc khác
- Chi phí vận hành thiết bị của Người được bảo hiểm trong thời gian tiến hành chữa cháy.

Tất cả các chi phí này đều phát sinh hợp lý để chữa cháy cho cây trồng được bảo hiểm của quý vị. Số tiền tối đa thanh toán theo Điều khoản bảo hiểm này được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

22. Chi phí chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý thanh toán cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh trên thực tế (các chi phí này có thể đã không phát sinh trong trường hợp khác) để lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ theo đơn bảo hiểm này.

Số tiền tối đa thanh toán theo Điều khoản bảo hiểm này được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mục 9

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Đơn bảo hiểm này phụ thuộc vào Điều kiện thanh toán phí bảo hiểm, điều này có nghĩa là phí bảo hiểm phải được thanh toán cho Doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với các Điều kiện thanh toán phí bảo hiểm dưới đây hoặc Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách thông báo cho Người được bảo hiểm bằng văn bản.



Việc không thanh toán phí bảo hiểm theo Điều kiện thanh toán phí bảo hiểm sẽ khiến cho Đơn bảo hiểm này mất hiệu lực ngay từ đầu.

Trừ khi các bên có thoả thuận khác, Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thực hiện các quyền theo điều khoản này nhân danh chính mình và đại diện cho tất cả các Doanh nghiệp bảo hiểm tham gia hợp đồng này.

Tòa án hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền phát hiện ra rằng có một quy định của điều khoản này là không hợp lệ hoặc không có giá trị thì hành được thì tình trạng vô hiệu hoặc không có giá trị thì hành này sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác của điều khoản này và các quy định đó sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Điều kiện thanh toán phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm hàng năm áp dụng cho từng giai đoạn bảo hiểm riêng sẽ được thanh toán một lần và phải thanh toán cho Doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm có hiệu lực/tái tục bảo hiểm.

Phí bảo hiểm điều chỉnh tiếp theo sẽ được thanh toán một lần cho Doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Điều khoản bổ sung về điều chỉnh phí bảo hiểm.

Hơn nữa, các bên ghi nhận và đồng ý rằng, bất kể điều khoản nào trong đơn bảo hiểm này có nội dung trái ngược, điều kiện căn bản của đơn bảo hiểm này là phí bảo hiểm áp dụng sau khi đơn bảo hiểm có hiệu lực phải được thanh toán đầy đủ cho Doanh nghiệp bảo hiểm trước thời hạn quy định ở trên.

Nếu không tuân thủ điều kiện này thì đơn bảo hiểm này sẽ được coi là đã tự động chấm dứt khi kết thúc ngày thanh toán phí bảo hiểm quy định.

Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng phí bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm quy định chi tiết dưới đây:

1. Trường hợp không có yêu cầu bồi thường phát sinh trong thời hạn bảo hiểm trước ngày chấm dứt đơn bảo hiểm thì phần phí bảo hiểm áp dụng cho thời hạn bảo hiểm sẽ được tính toán phù hợp với biểu phí bảo hiểm ngắn hạn và Điều khoản về thỏa thuận dài hạn được quy định chi tiết trong đơn bảo hiểm này và quy tắc bảo hiểm.
2. Trường hợp phát sinh yêu cầu bồi thường hoặc chi phí giám định tổn thất liên quan đến sự kiện phát sinh tổn thất được báo cáo trong thời hạn bảo hiểm trước khi chấm dứt đơn bảo hiểm thì Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền nhận được đầy đủ phí bảo hiểm hàng năm và phí bảo hiểm sẽ không bị khấu trừ hoặc giữ lại một phần ngay cả trong trường hợp hủy bỏ đơn bảo hiểm.

Bất kỳ phụ phí bảo hiểm thay đổi sau phải trả cho hợp đồng này sẽ phải chịu các điều kiện này.

Phí bảo hiểm bổ sung phải trả sau khi điều chỉnh hợp đồng này sẽ phải tuân thủ các điều kiện của phần đảm bảo này.



Hoàng Thị Linh

15/15